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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

ระเบยีบวาระที ่๑ : เรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
                     ประธานฯ กลาวว า คณะทำงานดานการจ ัดการพลังงานจะตองม ีองค ประกอบ 
ไมซ้ำซอนกับคณะทำงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน เพ่ือใหการดำเนินงานดานการจัดการพลังงานภายใน 
ปส. เปนไปตามกฎ ระเบียบ หรือมติครม. ที่เกี่ยวของ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะทำงานดานการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566  
 นายวัชรพล วงษไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ  
ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงานสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/๒๕๖6 
และแจงเวียนใหคณะทํางานฯ ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสพิจารณาแกไข ซึ่งมีการแกไขเล็กนอยไมกระทบกับ
มติที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ต้ังแตวันที่ 16 มิถุนายน 2566  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานดานการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 
 
ระเบยีบวาระที ่3 : เรื่องทีเ่สนอใหที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 3.1  คําสั่ง ปส. ที่ 241/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงานสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 นายวัชรพล วงษไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ปส. ไดมีคําสั่งที่ 
241/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ไดแก นายภานุพงศ พินกฤษ เปนประธาน 
และนายปราณนต พัฒนถาวร เปนผูตรวจประเมิน ซึ่งเปนการยกเลิกคำสั่งฉบับเดิม และแตงตั้งผูตรวจประเมิน
ชุดใหมใหมีความปจจุบัน โดยคณะผูตรวจประเมินนี้จะตองไมซ้ำซอนกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
โดยมีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ที่ระบุไวในประกาศกระทรวงพลังงานฯ อยางนอยปละ 
1 ครั้ง รวมถึงการจัดทําสรุปผลการตรวจติดตาม 

 ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมใหผูแทนคณะทำงานที่เขาประชุมครั้งแรกทราบวา คณะทำงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการพลังงาน ของ ปส. มีจำนวน  3 คณะ ประกอบดวย 

1. คณะทำงานลดใชพลังงานของ ปส. ซึ่งมี ลปส. เปนประธาน โดยมีองคประกอบ คือ ผอ. 
ทุกกอง และมเีลขานุการกรมฯ เปนฝายเลขานุการฯ  

2. คณะทำงานดานการจัดการพลังงาน ของ ปส.  ไดแก คณะทำงานชุดน้ี 
3. คณะผู ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ซึ ่งตามที ่ไดมีคำสั ่งใหมตามวาระนี ้ มีหนาที่

ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ที่ระบุไวในประกาศกระทรวงพลังงานฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
รวมถึงการจัดทําสรุปผลการตรวจติดตาม โดยตองจัดทำการรายงานพลังงานประจำปสงใหกรมพัฒนาพลังงาน 
 

/ทดแทนและ... 
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ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป ซึ่งการรายงานดังกลาวอยู
ภายใตมาตรการการลดใชพลังงาน นโยบายอนุรักษพลังงาน และแผนปฏิบัติการดานการลดใชพลังงาน  
โดยลาสุดเริ่มใหมีการรายงานผานระบบออนไลนแลว ทั้งนี้ขอมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ศึกษาการใชระบบ
ดังกลาวตอไป และรายงานดวยระบบออนไลนภายในเดือนมีนาคม 2568 
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ศึกษาการใชระบบดังกลาวตอไป และรายงานดวย
ระบบออนไลนภายในเดือนมีนาคม 2568 
 
วาระที่ 3.2  รายงานการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงานสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/๒๕๖6 
 นายวัชรพล วงษไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา รายงานการ
ดำเนินงานดานการจัดการพลังงานมี 3 เรื่อง ไดแก มาตรการลดใชพลังงานของ ปส. นโยบายอนุรักษพลังงาน
ของ ปส. และแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของ ปส. โดยมติที ่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหฝาย
เลขานุการฯ แจงเวียนรางฯ ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใหคณะทำงานฯ พิจารณาอีกครั ้ง ซึ่งผลการ
ดำเนินการผานความเห็นชอบของคณะทำงานลดใชพลังงานของ ปส. (ลปส.เปนประธาน) ครั้งที่ 1/2566 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 แลว และเผยแพรผานเว็บไซต ปส.เปนที่เรียบรอย 

 ประธานฯ กลาววา เรื่องมาตรการการลดใชพลังงานใหผูแทนทุกกองชวยรณรงคภายใน
กองใหเปนไปตามมาตรการการลดใชพลังงาน เชน มาตรการการเปดปดไฟเปนเวลาตามมาตรการลดใช
พลังงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมาตรการดังกลาว 
ถือเปนหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับในการใหความรวมมือ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการฯ  
จะชวยใหเกิดการติดตาม ประเมินผล และตอยอดการทำงานในเรื่องตางๆ ได เชน สลก. สามารถนำขอมูล
ดังกลาวไปประเมินในเรื่ององคกรคุณธรรม ฝายเลขานุการคณะทำงานฯ สามารถติดตามผลการดำเนินการ
ของกองตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

วาระที่ 3.3  ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 

 นายวัชรพล วงษไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา หนังสือกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ พน 0502/4423 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แจงผลการ
ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของ ปส. ประจําป พ.ศ. 2566 ที ่ดําเนินการตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552 ของอาคารควบคุม ปส. TSIC-ID : 84132-0005 ปรากฏวา ผานการตรวจสอบ โดยมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับมาตรการบำรุงรักษาและมาตรการปดเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผน
ฝกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 ประธานฯ เนนย้ำให กอพ.กงช. นำขอเสนอแนะที่เกี ่ยวของดังกลาวไปปรับปรุงการ
รายงานการจัดการพลังงานของ ปส. ประจำป 2567 ตอไป  

ที่ประชุม : รับทราบ  

/วาระที่ 3.4 ... 
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วาระที่ 3.4  สรุปการใชพลังงานไฟฟาของ ปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 นายวัชรพล วงษไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ภาพรวม ขอมูล
เปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาของ ปส. ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2567 ขอมูลโดยสรุปคือ  
โดยเฉลี่ยแลวใน 1 เดือนจะใชปริมาณไฟฟา ประมาณ 137,904 หนวยตอเดือน โดยมีคาไฟฟาอยูที่ประมาณ 
734,543 บาทตอเดือน ซึ่งแบงจายคาไฟฟารวมกับ สทน. หนวยงานละ 6 เดือน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
มีคาไฟฟาลดลง 2,294,887 บาท จาก 9,961,970 บาท เหลือ 7,667,083 บาท ซึ่งจํานวนเงินคาไฟที่
ลดลง น้ัน สาเหตุหลัก คือ การยายหองทํางานของเจาหนาที่และผูบริหารไปยังตึก 60 ป อยางไรก็ตามพบวาในป
งบประมาณ 2567 ตึก 60 ป คาไฟอยูที่ 3,262,622 บาท 

 ประธานฯ กลาววา คาไฟฟาของอาคารเดิมทีล่ดลงกวา 2,294,887 บาท ที่เกิดจากการ
ยายหองทำงานไปยังตึก 60 ป ซึ่งคาไฟฟาตึก 60 ป เพิ่มสูงเปน 3,262,622 บาท สวนหนึ่งเกิดจากการที่มี
หองปฏิบัติการที่มีการเปดใชงานเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชม. รวมถึงประเด็นคา FT ที่มีความผันผวน
ในชวงเดือนตางๆ ที่สงผลตอการคำนวณคาไฟฟา  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่4 : เรื่องทีเ่สนอใหที่ประชุมพิจารณา 

วาระที่ 4.1  แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานใน ปส. ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ประจําป พ.ศ. 2567 

 นายวัชรพล วงษไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการลด
ปริมาณการใชพลังงานของ ปส. เกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย : ลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 
รอยละ 20 (รวมไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิง) จึงเห็นควรดําเนินการเชิงรุกตาม “มาตรการลดใชพลังงานของ 
ปส.” “นโยบายอนุรักษพลังงานของ ปส.” “แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของ ปส.” โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เรงรัดดําเนินการตาม “มาตรการลดใชพลังงานของ ปส.” “นโยบายอนุรักษพลังงานของ ปส.” “แผนปฏิบัติ
การลดใชพลังงานของ ปส.” และขอใหสงขอมูลให ฝายเลขานุการฯ รวบรวมเพื่อจัดทํารายงานการจัด
การพลังงานประจําป พ.ศ. 2567 ภายใน 31 ธันวาคม 2567 
 ประธานฯ กลาววา ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการตามมาตรการ
ลดใชพลังงานฯ โดยคณะทำงานดานการจัดการพลังงานฯ จะเปนหนวยงานประสานใหทุกหนวยทำงานรวมกัน  
ในสวนของการควบคุมดูแลการจัดการพลังงาน จะดำเนินการโดย กอพ. กงช. พรอมทั้งจัดทำรายงานผลฯ              
สง พพ. ตอไป  
 นางสาวศิริธร ธรรมวัติ ผูแทน กพร. เสนอใหมีแผนปฏิบัติการฯ และเปาหมายประจำปใน
การปฏิบัติของแตละกอง และวิธีการแกไขปญหาหากทำไมบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด  
 ประธานฯ กลาววา เมื่อป 2567 ไดมีแผนปฏิบัติการฯ ประจำปแลว ฝายเลขานุการฯ 
เดิมอาจจะไมไดนำขึ้นเว็บไซตไว และคงเหลือแผนปฏิบัติการฯ ประจำป 2568 ประธานจะนำสงเพิ่มเติมเพ่ือ
ติดตามการดำเนินงานของผูรับผิดชอบตอไป ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติการฯ จะมีการมอบหมายผูรับผิดชอบไวระดับ
กอง ซึ่งแตละกองควรนำไปมอบหมายบุคลากรภายในกองรับผิดชอบตามมาตรการทีก่ำหนด  
 นางสาวเกศรินทร  สายตา ผูแทน กตส. สอบถามเพิ่มเติมสำหรับประเด็นการลดใชน้ำมัน
เช้ือเพลิง ซึ่งในแผนไมไดมีการระบุถึงไว 
 

/ประธาน... 



-5- 
 
 ประธาน แจงวา การประเมินและการเสนอมาตรการลดใชน้ำมันเชื้อเพลิงเปนไปไดยาก 
เนื่องจากปริมาณการใชจะแปรผันกับปริมาณการเดินทางของเจาหนาที่ในการของใชรถยนตสวนกลาง ซึ่งในแตละ
เดือนจะมีปริมาณการขอใชรถยนตสวนกลางไมคงที่ อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สลก. ไดกำหนดแผนการนำรถยนต
ไฟฟามาใชแทนรถยนตสันดาปที่หมดอายุการใชงาน ซึ่งเปนไปตามมติ ครม. ทั้งนี้อาจจะชวยใหปริมาณการใช
น้ำมันเช้ือเพลิงของ ปส. ลดลง 
 นางสาวบังอร สุขสงวน กบจ. กลาววา กยผ. มีแผนในการทำเรื ่อง 5ส และองคกร
คุณธรรม ซึ่งเปนการรณรงคใหเจาหนาที่ชวยกันประหยัดการใชพลังงานไฟฟาในสำนักงาน 
 นายชัยรงค แสงเชื้อพอ ผูแทน กอญ. กลาววา ควรใหเจาหนาที่เปด-ปด ไฟ หลังเลิกงาน 
หรือชวงพักกลางวัน เพราะที่ผานมามีการเปดไฟทิ้งไวหลังเลิกงาน 
 นายเฉล ิมส ิน เพ ิ ่มเต ิมส ิน ผ ู แทน กพม. กล าวว า ในอด ีตได ม ีการเก ็บข อมูล
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเปนเครื่องใชไฟฟาที่มีอัตราการใชพลังงานสูง หากมีการตรวจสอบอายุการใชงานและมี
การลางทำความสะอาดจะชวยใหปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในภาพรวมลดลง 
 นายเกษม ดีศรี หกงช. กลาววา ตามมาตรการลดใชพลังงานไดกำหนดใหมีการลาง 
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 6 เดือน จะชวยลดคาไฟฟาไดรอยละ 5 และปดเครื่องปรับอากาศ 
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะชวยลดคาไฟฟาไดรอยละ 15 ดังน้ัน เห็นควรเสนอใหมีการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว 

    ประธานฯ กลาววา ในประเด็นเครื่องปรับอากาศ ปส. ยังมีอุปสรรคดานงบประมาณที่มี
ไมเพียงพอสำหรับการลางเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ครั้งตอป แตอยางไรก็ตาม ขอใหฝายเลขานุการฯ หา
แนวทางรวมกันกับ กงช. ในเรื่องดังกลาว รวมทั้งการเตรียมเสนอของบประมาณเพ่ือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่
มีอายุนานเกินกวา 10 ป อาจจะชวยประหยัดไฟฟาไดมากขึ้น นอกเหนือจากน้ี ใหฝายเลขานุการฯ ติดตามเรื่อง
เดิมจากการที่การไฟฟานครหลวงไดเขาสำรวจพ้ืนที่ ปส. เพ่ือติดต้ังแผง solar cell ซึ่งอาจจะเปนทางเลือกหน่ึงที่
จะชวยลดการใชพลังงานไฟฟาของ ปส. ได 

มติที่ประชุม มอบหมายฝายเลขานุการฯ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมฯ พรอมรายงานผล ตอไป  

ระเบยีบวาระที ่ 5 : เรื่องอ่ืนๆ  

 (ไมมี) 
  
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
         (นางสาววินันทญา มสีวัสด์ิ)                                 (นายกิตติพิชญ โอนิกะ) 
         เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
           ผูจดรายงานการประชุม                                   ผูจดรายงานการประชุม 
 
                                  
                                   
                                                (นายวัชรพล วงษไทย) 
                                              นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ 
         หกอพ. 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม  


